

KỶ NIỆM 152 NĂM NGÀY SINH V.I.LÊNIN (22/4/1870 - 22/4/2022)

Cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin đối với lịch sử thế giới hiện đại



V.I.Lênin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva trước các đơn vị tham gia khóa huấn luyện quân sự toàn dân, ngày 25/5/1919. Ảnh tư liệu

V.I.Lênin (Vladimir Ilych Lenin) sinh ngày 22/4/1870 ở Simbirsk (nay là Ulianovsk), mất ngày 21/4/1924 ở làng Gorki, gần Thủ đô Moskva. Với 54 tuổi đời, gần 30 năm hoạt động vì sự nghiệp cao cả, V.I.Lênin đã có những đóng góp vô cùng to lớn cho sự nghiệp cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh vì hòa bình, độc lập, tự do của các dân tộc, vì hạnh phúc của con người.

mạng của giai cấp công nhân là lý luận về đảng kiểu mới của giai cấp công nhân. V.I.Lênin cho rằng, "Đảng tức là đội tiên phong của giai cấp công nhân", là một bộ phận không thể tách rời của giai cấp công nhân, là một bộ phận ưu tú nhất, giác ngộ cách mạng nhất, mang bản chất của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành cho mục tiêu, lý tưởng, lập trường, lợi ích của giai cấp công nhân, gánh vác sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng là cách mạng vô sản, lật đổ chủ nghĩa tư bản, thiết lập chuyên chính vô sản. Hình thức

và tính chất đấu tranh của Đảng không chỉ đơn thuần là đấu tranh kinh tế mà cơ bản hơn là đấu tranh chính trị. V.I.Lênin nêu ra những nguyên tắc cơ bản về đảng kiểu mới của giai cấp công nhân gồm: Lấy chủ nghĩa Mác làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động; là người lãnh đạo quảng đại quần chúng giai cấp công nhân; là "trí tuệ, danh dự và lương tâm đối với quần chúng; tập trung dân chủ là nguyên tắc tổ chức cơ bản trong xây dựng tổ chức của Đảng, tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng, đoàn kết, thống nhất là

quy luật trong xây dựng và phát triển của Đảng; tích cực kết nạp những đại biểu ưu tú của giai cấp công nhân và nhân dân lao động vào Đảng và phải thường xuyên đưa những người không đủ tiêu chuẩn và những phần tử cơ hội ra khỏi Đảng; chủ nghĩa Quốc tế vô sản là một trong những nguyên tắc quan trọng của việc xây dựng tổ chức, hoạt động của Đảng. Để bảo đảm vai trò lãnh đạo và giữ vững bản chất công nhân của Đảng, V.I.Lênin cho rằng, Đảng phải quan tâm đến công tác thanh đảng và đảng cầm quyền phải biết làm cho hàng ngũ của mình trong sạch bằng cách đuổi bọn thoái hóa biến chất, cơ hội, thù địch ra khỏi Đảng. Những luận điểm của V.I.Lênin về đảng kiểu mới là sự khẳng định, phát triển và hoàn chỉnh học thuyết Mác - Ăngghen về Đảng Công sản, đặt cơ sở cho sự ra đời và hoạt động của Đảng Bônscévich Nga và hàng loạt các Đảng Công sản sau này, đồng thời là tiêu chuẩn khoa học để phân biệt chính đảng mác-xít của giai cấp công nhân với các đảng phái khác. Lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng XHCN tháng Mười Nga vĩ đại, khai sinh ra chủ nghĩa xã hội hiện thực với nước Nga Xô viết, làm cho Đảng Cộng sản lần đầu tiên trở thành đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và xã hội. Với tư cách lãnh tụ của Cách mạng XHCN tháng Mười Nga 1917, V.I.Lênin là người mác-xít đầu tiên vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác vào thực tiễn nước Nga, lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại và lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực ở nước Nga Xô viết. Dưới ngọn cờ của V.I.Lênin, Liên bang Cộng hòa XHCN Xô viết và hệ thống XHCN thế giới được hình thành; chủ nghĩa phát xít bị tiêu diệt; các dân tộc bị áp bức vùng lên giành độc lập dân tộc, làm cho hệ thống thuộc địa của chủ

nghĩa đế quốc tan rã... Tên tuổi vĩ đại của V.I.Lênin gắn liền với những cải biến cách mạng vĩ đại nhất trong xã hội loài người từ đầu thế kỷ XX đến nay. Chính V.I.Lênin là người đã làm cho chủ nghĩa Mác từ lý luận trở thành hiện thực; lần đầu tiên trong lịch sử thế giới Đảng Cộng sản trở thành đảng cầm quyền, lãnh đạo nhà nước và xã hội. Với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười và sự ra đời của nước Nga Xô viết, một thời đại mới trong lịch sử thế giới nhân loại đã bắt đầu. Đó là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội, mở ra con đường phát triển bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, thực tiễn và cổ vũ các dân tộc thuộc địa, phụ thuộc đứng lên đấu tranh vì lý tưởng và mục tiêu XHCN và cộng sản chủ nghĩa. Tổng công trình sư đầu tiên của những phương hướng, kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước Nga Xô viết, đặc biệt là chính sách kinh tế mới (NEP) Nước Nga trong những năm 1917 - 1921 thực hiện "Chính sách kinh tế cộng sản thời chiến" với cơ sở nền kinh tế phi hàng hóa, phân phối sản phẩm trực tiếp, đã tiến hành quốc hữu hóa công nghiệp, thương mại, trung tu lương thực và lương thực của nông dân, đình chỉ tự do buôn bán và trao đổi sản phẩm ở địa phương... "Chính sách kinh tế cộng sản thời chiến" đã bộc lộ những sai lầm, tạo ra tình trạng khủng hoảng vô cùng trầm trọng, dẫn đến tình hình cực kỳ nguy hiểm cho nước Nga Xô viết, làm cho quần chúng lao động, nhất là công nhân và nông dân thất vọng. V.I.Lênin đã kịp thời phát hiện ra sai lầm đó. Với tinh thần phê phán nghiêm khắc đối với bệnh giáo điều, xa rời tình hình cụ thể của nước Nga, Người đã chỉ ra chính sách kinh tế mới (NEP) với nội dung cụ thể, như: - Tăng cường cơ sở kinh tế của liên minh giữa giai cấp

công nhân và nông dân, kiến lập mối quan hệ đúng đắn giữa công nghiệp XHCN với kinh tế sản xuất hàng hóa nhỏ của nông dân thông qua việc sử dụng rộng rãi quan hệ hàng hóa - tiền tệ dưới sự kiểm soát của nhà nước nhằm phát triển lực lượng sản xuất, cho phép phát triển và hướng kinh tế tư bản vào con đường chủ nghĩa tư bản nhà nước để phát triển công nghiệp lớn. - Khẳng định thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội có thể chia thành nhiều bước quá độ, có thể quá độ trực tiếp chuyển sang quá độ gián tiếp, có thể từ đường thẳng chuyển sang đường vòng; kiên nhẫn áp dụng những giải pháp quá độ, trung gian, từ từ, hết sức thận trọng, nếu cần có thể thử nghiệm. - Các dân tộc đi lên chủ nghĩa xã hội mà không phải là nước tư bản phát triển cao thì phải thừa nhận nền kinh tế hàng hóa, thừa nhận quy luật giá trị, nhiều thành phần của nền kinh tế, nhiều hình thức sở hữu, phân phối, áp dụng cơ chế hạch toán kinh tế trong sản xuất kinh doanh, sử dụng các đòn bẩy kinh tế như kích thích lợi ích vật chất, thưởng, phạt, khoán, thuế... giải quyết đúng đắn các quan hệ hàng - tiền, cung - cầu, kế hoạch - thị trường... Phải thỏa hiệp với tiểu nông, vận dụng đúng đắn chế độ hợp tác, mạnh dạn sử dụng thị trường và chuyên gia tư sản, sử dụng chủ nghĩa tư bản nhà nước. Đây là vấn đề mà Mác và Ăngghen trước kia hoàn toàn chưa đặt ra. - V.I.Lênin đã nêu lên vị trí, vai trò của chủ nghĩa tư bản nhà nước trong chính sách kinh tế mới, đó là: Chuẩn bị vật chất đầy đủ nhất cho chủ nghĩa xã hội, là "phòng chõ", "nắc nang" đi tới chủ nghĩa xã hội; là quá trình tập trung hóa và xã hội hóa lực lượng sản xuất một cách tất yếu, khách quan, gắn liền với các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại, quá trình thực hiện

chủ nghĩa tư bản nhà nước phải nghiêm túc, có nguyên tắc, tạo thuận lợi hơn cho sự phát triển của lực lượng sản xuất toàn xã hội. Với chính sách kinh tế mới, V.I.Lênin không chỉ tuân tụy theo chính sách thuế lương thực thay thế cho chính sách cộng sản thời chiến, dùng lợi ích kinh tế, vật chất như một đòn bẩy, tạo động lực làm nảy sinh tính tích cực lao động của công nhân, nông dân và mọi người lao động nói chung trong buổi đầu xây dựng nhà nước. Nhờ đó đã đưa nước Nga ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng sau Cách mạng tháng Mười, làm cho chính quyền Xô viết non trẻ đứng vững và nước Nga XHCN nhanh chóng hồi sinh. Song, sâu xa hơn, đó còn là khởi đầu kiến tạo mô hình phát triển mới của chủ nghĩa xã hội, giải phóng lực lượng sản xuất, giải phóng mọi tiềm năng sáng tạo của nhân dân trong xã hội để thúc đẩy phát triển; đồng thời, gợi mở lý luận xây dựng chủ nghĩa xã hội đó là phải dựa trên cơ sở khoa học, tuân thủ quy luật khách quan và đáp ứng nhu cầu, lợi ích của người lao động. Với những di sản tư tưởng, lý luận để lại cho mạng lưới tiên bộ, V.I.Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá: "Lênin là người đã thực hiện và phát triển chủ nghĩa Mác. Là người cha của cách mạng vô sản và cách mạng dân tộc giải phóng. Là người thầy đã tạo ra những chiến sĩ cách mạng khắp thế giới, chẳng những bằng lý luận khoa học cách mạng nhất mà còn bằng đạo đức cách mạng cao cả nhất". Những tư tưởng, lý luận quý báu của Người đã, đang được Đảng và nhân dân ta vận dụng sáng tạo, phát triển phù hợp vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.

GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG BÀN CÁC CÂU LẠC BỘ CÚP BÁO THÁI BÌNH Hứa hẹn kịch tính, hấp dẫn



Thiết thực chuẩn bị cho giải vô địch bóng bàn các câu lạc bộ Cúp Báo Thái Bình, tại các địa phương đã diễn ra giải đấu tuyển chọn vận động viên xuất sắc.

Nằm trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Thái Bình lần thứ IX, giải vô địch bóng bàn các câu lạc bộ (CLB) Cúp Báo Thái Bình diễn ra từ ngày 22 - 24/4 với 250 trận đấu. Đây là cơ hội giao lưu, gặp gỡ của những người yêu thích bộ môn bóng bàn trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển phong trào tập luyện thể dục thể thao.

Từ hơn một tháng nay, các vận động viên (VDV) của CLB bóng bàn thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) đã sôi nổi tập luyện với mục tiêu đạt thành tích tốt nhất tại giải vô địch bóng bàn các CLB Cúp Báo Thái Bình. Dù có hơn 30 VDV thường xuyên sinh hoạt nhưng CLB có khoảng 10 VDV đăng ký tham gia giải đấu ở 4 nội dung. Ông Đặng Văn Va, Chủ nhiệm CLB chia sẻ: Hiện nay, thành viên trong CLB công tác ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Tuy thời gian tập luyện có ảnh hưởng

bởi dịch Covid-19 nhưng hoạt động của CLB luôn được nỗ lực duy trì với mong muốn tạo nên sân chơi lành mạnh, nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần cho các hội viên. Nay đã ngoài tuổi 70, ông Va vui mừng, phấn khởi khi phong trào bóng bàn của các CLB trong tỉnh ngày càng phát triển mạnh mẽ. Thời gian qua, việc Liên đoàn Bóng bàn thường xuyên tổ chức các trận đấu giao hữu cho các CLB trong tỉnh đã tạo tiền đề vững chắc để các VDV có cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn. Vì vậy, theo ông, giải vô địch bóng bàn các CLB Cúp Báo Thái Bình sẽ công hiến cho khán giả những trận đấu kịch tính. Thiết thực chuẩn bị cho giải đấu, trong hai ngày 16 - 17/4, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Kiến Xương đã tổ chức giải bóng bàn các CLB trong huyện, quy tụ gần 100 VDV ở 6 nhóm tuổi, qua đó lựa chọn những VDV xuất sắc nhất để tập huấn và tham dự giải vô

tham gia giải vô địch bóng bàn các CLB Cúp Báo Thái Bình với VDV ở nhiều lứa tuổi. Ông Lưu Hòa Tiến, Chủ nhiệm CLB bóng bàn huyện Đông Hưng cho biết: Các CLB bóng bàn của huyện có sự đầu tư chuyên nghiệp, nghiêm túc cho bộ môn này. Thời gian qua, huyện Đông Hưng đã xây dựng được các lớp đào tạo VDV bóng bàn trẻ; có những VDV trẻ tuổi nhưng đã tự tin đăng ký tham gia giải đấu ở nội dung đơn nam. Nhiều năm tập luyện bộ môn bóng bàn, đây là cơ hội để em được giao lưu với những người có cùng chung đam mê trong tỉnh. Em sẽ cố gắng để có được kết quả tốt nhất, không phụ sự kỳ vọng của các thành viên trong CLB. Giải vô địch bóng bàn các CLB Cúp Báo Thái Bình quy tụ 16 CLB đến từ các huyện, thành phố, các sở, ngành, đơn vị trong tỉnh với trên 300 VDV, tranh chấp 19 bộ huy chương ở các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Thông qua việc tổ chức giải đấu nhằm tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tập luyện thể dục thể thao nói chung, bộ môn bóng bàn nói riêng để tăng cường sức khỏe, phục vụ thiết thực cho lao động, học tập, nâng cao đời sống của nhân dân. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban tổ chức giải vô địch bóng bàn các CLB Cúp Báo Thái Bình đánh giá: Các CLB đã quan tâm tạo điều kiện để các thành viên được tham gia giải đấu này là nguồn động viên lớn đối với Ban tổ chức giải. Về phía Ban tổ chức, chúng tôi đã chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để giải đấu có thể diễn ra thành công. Giải được tổ chức quy mô, vận động viên tham gia đông, tạo được tính chuyên nghiệp cũng như kích lệ phong trào tập luyện và thi đấu bóng bàn trong các CLB thể dục thể thao ngày càng phát triển, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn bóng bàn Thái Bình trong thời gian tiếp theo.

► Giao lưu nhân ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam



Học sinh Trường Tiểu học thị trấn Thanh Nê giao lưu với diễn giả nhân ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

Sáng ngày 21/4, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Kiến Xương phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức chương trình giao lưu với diễn giả nhân ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam. Tham gia chương trình giao lưu, với chủ đề "Giá trị của lòng biết ơn giữ lửa tình yêu với sách", gần 50 cán bộ, giáo viên trên địa bàn toàn huyện và 200 học sinh Trường Tiểu học thị trấn Thanh Nê được trao đổi với diễn giả về giá trị, ý nghĩa của tình yêu với văn hóa đọc, lòng biết ơn trong

cuộc sống. Qua đó khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội học tập. Nhân ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Kiến Xương tặng 100 bản sách cho các em học sinh Trường Tiểu học thị trấn Thanh Nê.

► VŨ THƯ 28 học sinh lớp 9 đạt giải cấp tỉnh năm học 2021 - 2022

Sáng ngày 21/4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tuyên dương, khen thưởng giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong công tác học sinh giỏi văn hóa, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật năm học 2021 - 2022. Năm học 2021 - 2022, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 song ngành giáo dục và đào tạo huyện Vũ Thư vẫn chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi thông qua mô hình bồi dưỡng tại các cụm trường. Toàn huyện có 1.018 học sinh khối 6, 7, 8 được công nhận học sinh giỏi cấp huyện. Tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, học sinh Vũ Thư có 28 em đạt giải, trong đó có 3 giải nhất. THCS thị trấn, Minh Lăng,

Dũng Nghĩa là 3 trường có kết quả học sinh giỏi cao nhất huyện. Năm học này, Vũ Thư có 6 sản phẩm của học sinh, giáo viên được chọn tham gia cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, trong đó có 1 sản phẩm đạt giải ba, 2 sản phẩm đạt giải khuyến khích. Tại giải thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh, đoàn vận động viên huyện Vũ Thư xếp nhất tỉnh với 3/5 môn thi đấu và 18 em đạt giải nhất. Nhân dịp này, huyện đã trao giấy khen, quà cho học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, các giải thể thao và khen thưởng các hội viên, giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2021 - 2022.